



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๖ มูลค่าข่าว ๓๔๓,๕๕๕-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คลังสูตรลับ...

‘พยัคฆ์น้อย SCG’



รายงานพิเศษ

ด้วยเชื่อว่าไม่มีเครื่องมือดำรงชีวิตใด จะยังยืนไปกว่าการศึกษา แต่ยังมีเยาวชนไทยอีกมากที่ยังขาดโอกาส เป็นเวลากว่า 33 ปี ที่ “มูลนิธิเอสซีจี” จึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการ SCG Sharing the Dream โดยนับจากปี 2524 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ไปแล้วกว่า 63,000 คนทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณกว่า 550 ล้านบาท นอกจากการให้ทุนอย่างต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และระดับ ปวส.แล้ว มูลนิธิฯ ยังจัดงาน “SCG Foundation Family Day” เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ นักเรียน ทุนในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี อย่างเป็นทางการ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ กับมูลนิธิ

นิธิเอสซีจี โดยมี กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี นำโดย ขจรเดช แสงสุพรรณ, ธนวงษ์ อารีรัชชกุล, สุวิมล จิวาลักษณ์ ร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีนักเรียนทุนจากมูลนิธิฯ ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ก่อนจะได้เดินสายเพื่อพบปะกับนักเรียนทุนในภาคต่างๆ ต่อไป

ภายในงานน้องๆ นักเรียนทุน ยังได้รับฟังแนวคิดดีๆ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุภระดมย์ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและการเจริญพันธุ์ ที่มาร่วมพูดคุยกับน้องๆ ในประเด็น “วัยรุ่น วัยเรียน สิ่งสุดสลับปรับอนาคต” “คน ปัญหา เวลา และแรงบันดาลใจ” ถือเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจ เราก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้” พร้อมเปิดฉากเรียกน้องๆ ว่า “พยัคฆ์น้อย” ซึ่งหมายถึงวัยรุ่น วัยคะนองที่ไม่กลัวใคร



แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตมาก แต่แรงบันดาลใจก็จะต้องเดินควบคู่ไปกับการคิดบวกและความกตัญญู เพราะวัยรุ่นอย่างพวกเราหากมีเพื่อนดี พ่อแม่ดี ครูอาจารย์ดี และได้มีโอกาสที่ดี รับรองว่าชีวิตของเราสามารถเดินหน้าได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงแน่นอน





กระถิน

ไมค์



“พ่ย์คณ์น้อยทั้งหลาย ซ้อแรกขอให้จำไว้เลยว่่วัยเรอเป็นวัยที่มีพลังแต่ยังไม่มีอำนาจ เรอควรเก็บพลังของเรอไว้ใช้ในทางที่สร้งสรรคค์ คือ ถ้เรอปะทะได้น้อยลงชีวิตเรอจะสบายขึ้น เพราะฉนั้นเรออย่าสู้ผู้ที่มีอำนาจในขณะที่ยังไม่มีอำนาจ และในการเรียนหรือการทำงาน การที่จะเป็นคนทีประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คือคนที่ไม่ปฏิเสธใคร เพราะสิ่งที่เค้ให้เรอทำทุกอย่างล้วนเป็นการสร้งทักษะ ฟักฝน ลังสมประสภกรรมทั้งลัน และถ้เรอคิดดี พุดดี ทำดี รักกัน ไว้ใจกัน รับรองเลยว่ชีวิตนี้ไม่มีทางที่จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแนอนอนครับ ผมอยากให้วัยรุ่นใช้พลังที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในทางสร้งสรรคค์ โดย

เฉพะพลังความรัก คือ รักการเรียน รักพ่อแม่ รักคนรอบข้าง และรักลังคม พลังเหล่านี้อจะทำให้เรอสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป” ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์กล่าว

กระถิน - นางสาวสุทธิพร เหว่วดี อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ตั้งแต่ชั้นประถมศีกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน รวม 12 ปีมาแล้ว โดยน้องกระถินได้เล่าว่ ทุนการศีกษานี้ช่วยให้ชีวิตของเธอและครอบครัวดีขึ้นมาก และในวันนี้น้เธอได้แนวคิดจากการเข้าร่วมฟังเสวนา

ครั้งนี้มากมาย

“อย่างแรกทีสามารถเรียนรู้อได้เลยนั้นก็คือการให้ออกาส คุณหมอได้บอกว่ เราจะสามารถประสภความสำเร็จในชีวิตได้มีอยู่ 3 ทางก็คือ 1.เรียนรู้อที่จะรอโอกาส 2.เมื่อโอกาสมาเรอจะต้องฉวยโอกาส และสุดท้ายคือ เรียนรู้อที่จะสร้งโอกาส ก็เหมือนกับที่หนูได้รับโอกาสดีๆ จากทุนการศีกษาของมูลนิธิเอสซีจี และไมรอช้ว่จะคว้โอกาสนั้นมา ซึ่งการได้รับโอกาสครั้งล้ค่าเริ่มจากตอนหนูอยู่ ป.4 ทุนการศีกษานี้ ทำให้ชีวิตของหนูและครอบครัวดีขึ้น สามารถแบ่งเบากภาระของครอบครัวได้มากจากนั้นก็สร้งโอกาสให้กับตัวเองในการเลือกเรียนในสาขาที่ซอบ และนำโอกาสนั้นแบ่งปันให้น้องๆ โดยการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ เป็นครูพิเศษเดินทางไปสอนน้องๆ ในต่างจ้งหวัด ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูนาฏศิลป์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของหนูเลยคะ อยากจะฝากไปถึงน้องๆ ทุกคนว่ ชีวิตของเรา เราสามารถเลือกเดินได้ด้วยตัวเอง จากประดมลุ่มมัธยมก้าวเข้าสู่อระดับมหาวิทยาลัย โลกเรอก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ ลังแวดลอมก็มีหลายอย่างปะปนทั้งดี และไม่ดี เราสามารถเลือกเองได้ว่เรอจะเป็นคนแบบไหน ส่วนตัวเลือกตั้งใจเรียน เพื่อให้อสมกับโอกาสทีได้รับ และทีล้ค่าเพื่อเป็นคนดีของครอบครัวและลังคม” กระถินกล่าว

ทางด้านพ่ย์คณ์น้อยวัยหนุ่มอย่าง **ไมค์**

- **นายวิรัชกร นิมอนงค์ อายุ 19 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต** เป็นนักเรียนทุนทีได้รับทุนการศีกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไมค์เล่าว่ชีวิตดีขึ้นมากและทำให้รู้สึกว่โอกาสมันไม่ได้มีมาบอຍๆ เรอควรที่จะคว้เอาไว้ไม่ว่จะเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม และอีกหนึ่งเรื่องทีไมค์สนใจและรู้สึกทีได้รับความรู้มากในวันนี้นั้นก็คือเรื่องของ แรงบันดาลใจ

“ผมว่แรงบันดาลใจเป็นล้ค่าสำคัญในการใช้ชีวิตมาก แต่แรงบันดาลใจก็จะต้องเดินควบคู่ไปกับการคิดบวกและความกตัญญู เพราะวัยรุ่นอย่างพวกเรอหากมีเพื่อนดี พ่อแม่ดี ครูอาจารย์ดี และได้รับโอกาสทีดี

รับรองว่าชีวิตของเราจะสามารถเดินหน้าได้
อย่างก้าวหน้าและมั่นคงแน่นอน โดย
เฉพาะในสังคมที่วุ่นวายอย่างปัจจุบัน เรา
ยังต้องเรียนรู้คนหลากหลายประเภท ต้อง
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติ คิดและไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ ไม่ใจร้อนวู่วาม ซึ่งสำคัญมาก
เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่จะใจร้อน ไม่ยอมใคร
เหมือนที่คุณหมอให้คำจำกัดความว่าพวกเรา
คือ พัยค์มัน้อย นั่นแหละครับ ซึ่งทั้งหมดนี้
จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากตัวเรา”ไมค์ กล่าว

**แม้งานจะสิ้นสุดลงแล้วน้องๆนักเรียน
ทุนได้รับข้อคิดกลับบ้านแล้ว แต่มูลนิธิฯ
ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาแก่เยาวชนต่อไป เพราะประเทศไทย
ยังมีเด็กถึง 1 ใน 3 ของเด็กทั้งหมดที่เข้า
ไม่ถึงระบบการศึกษา โดยหนึ่งในปัจจัย
หลักนั้นคือปัญหาความยากจน ด้วยเหตุนี้
การมอบโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ ที่
จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใน
วันข้างหน้า จึงยังเป็นพันธกิจหลักของมูล
นิธิเอสซีจีต่อไป**

